



คำสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ที่ ๖๖๑ / ๒๕๖๓

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ได้มอบหมายให้กองศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้ดำเนินงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

จึงเห็นสมควรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ระดับอุดมศึกษา ดังมีรายชื่อ และหน้าที่ ดังต่อไปนี้

คณะกรรมการอำนวยการ

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา	รองประธานกรรมการ
ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว	กรรมการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ให้คำปรึกษาและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานแก่คณะทำงานในฝ่ายต่างๆ

ให้เกิดประสิทธิภาพและเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ

คณะกรรมการดำเนินงาน

ฝ่ายประสานงาน

ผู้อำนวยการกองศิลปวัฒนธรรม	ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญญากุล	กรรมการ
นายสุรียา มากมูล	กรรมการ
นางสาวสุรีวัลย์ ใจงาม	กรรมการ
นางสาวกิตตินันท์ จันทวงศ์	กรรมการ
นายศิริวัฒน์ สายสุนทร	กรรมการ

นางสาวนวลพรรณ	จำปาเทศ	กรรมการ
นางรัตนา	ดิศสระ	กรรมการ
นายเกศไกรศร	แก้วสามารถ	กรรมการ
นายถาวร	อ่อนละออ	กรรมการและเลขานุการ
นางสาวทัศนีย์	น้อยแดง	กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

มีหน้าที่ - อำนวยความสะดวก ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

- ประสานงานด้านข้อมูลการจัดโครงการ
- จัดประชุมคณะกรรมการเพื่อเตรียมการดำเนินงาน
- จัดทำหนังสือเชิญ
- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ฝ่ายจัดกิจกรรม

กลุ่มที่ ๑ นิเวศวิทยาของแหล่งน้ำ

รองศาสตราจารย์ ดร.มาลินี	ฉัตรมงคลกุล	ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย	ดำรงโรจน์วัฒนา	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร	วิเวกแว้ว	กรรมการ
นายถาวร	อ่อนละออ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๒ ความหลากหลายของพืชพรรณกับทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่เขาเขียว-เขาชมพู่

นางสาววิภารัตน์	เทพแก้ว	ประธาน
นางสาวแพรวพรรณ	พัทธยุติ	กรรมการ
นายศิริวัฒน์	สายสุนทร	กรรมการ
นายเกศไกรศร	แก้วสามารถ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๓ ทรัพยากรไทยกับงานวิจัยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

รองศาสตราจารย์ผุสดี	ปริยานนท์	ประธาน
นาวาโท จำลอง	ภูเลื่อน	กรรมการ
นาวาตรีเสรี	นาคนิลทอง	กรรมการ
นางสาวสุรีวัลย์	ใจงาม	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๔ แมลงและสัตว์ขาปล้องกับความสำคัญในระบบนิเวศ

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมฤทธิ์	สิงห์อาษา	ประธาน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชนี	สิงห์อาษา	กรรมการ
นางสาวสุกัญญา	บุญอิม	กรรมการ
นางสาวนวลพรรณ	จำปาเทศ	กรรมการ
นางสาวทัศนีย์	น้อยแดง	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๕ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกและสัตว์เลื้อยคลานกับความสำคัญในระบบนิเวศ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิเชษฐ	คนชื่อ	ประธาน
ดร.นนทวิชญ	ต้นทวณิช	กรรมการ
ดร. ปรวีร์	พรหมโชติ	กรรมการ
ดร. ภาณุพงษ์	ธรรมโชติ	กรรมการ
นายสุริยา	มากมูล	กรรมการ
นางสาวนวลพรรณ	จำปาเทศ	กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ ๖ ความหลากหลายของป่าเขาพรรณและการจำแนกชนิดเพื่อการศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ชัย	ทัญญุทธนากร	ประธาน
ว่าที่ร้อยตรีศักรินทร์	แสนสุข	กรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รพีพรรณ สุฐาปัญญากุล		กรรมการ
นางรัตนา	ดิสสระ	กรรมการและเลขานุการ

มีหน้าที่ ดำเนินกิจกรรมทุกกิจกรรมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
พร้อมสรุป และประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมแต่ละกลุ่ม

สั่ง ณ วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์สุภัทรา โกไศยกานนท์)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร